

## มุกตลก เรื่องผี ๆ หยิบมาแล้ว ไม่อ่านเสียใจนะคนดี อยากบอกเรื่องนี้ดีจริง ๆ

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.ย. 2551

ช่วงนี้ลองสำรวจดูวัด หรือโรงพยาบาลใกล้ๆบ้าน ว่ามีผีตายท้องกลมบ้างหรือเปล่า ท้องแพบๆ อย่าไปสนใจ  
เมื่อใดเป้าหมายที่ต้องการแล้ว เตรียมอุปกรณ์

เทียนไข 1 เล่ม ถ้าโลภมากก็อนุญาตเพิ่มเป็น 2 เล่ม

ไฟแช็ค 1 อัน ไม่ควรใช้ไม้ขีดไฟ เพราะเวลาผีมา ลมมักจะแรง แล้วมือเราก็อาจจะสั่นด้วย

ถ้วยสำหรับใส่น้ำมัน ก็ไปแล้วแต่จำนวนเทียน

ชวนเพื่อนไปด้วย 1 คน เผื่อผีไม่ยอมจะได้ช่วยกันขู่ เพื่อนสายตาสั้นไม่ต้องชวนไป เดี่ยวมาลนผิดที่  
มาลนไฟที่คางเรา จะหมางใจกันเปล่าๆ เพื่อนที่วิ่งซาๆ เป็นคนที่เราควรจะชวนไปด้วยเป็นอย่างยิ่ง

อย่าลืมชวนพระ ไม้กางเขน กระเทียม กระบี่ และอื่นๆ ที่ผีไทย และผีนานาชาติกลัวไปด้วย  
เนื่องจากเราไม่รู้ว่าผีนับถือศาสนาใด

ก่อนลงมือ ดูกฤกษ์ยามให้ดี ผีจะได้ไม่หลอก เช็ควัดกับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าต้องไม่มีฝน  
ถ้ามีฝนโดยเฉพาะฝนตกหนัก ควรไปยืนตากฝนรองเพลงเสราฯหนาบานคนที่เรารักมากกว่า อาจจะได้คะแนนเห็นใจ

เมื่อได้ฤกษ์ยามยามดีแล้ว อย่าลืมตรวจสอบว่า มีการสวดศพกี่วัน ไม่ใช่พระกำลังกุศลลากรรมอายุ  
แล้วเราไปงัดโลงเหยิงๆ เราอาจจะเป็นศพไปด้วย

ก่อนจะออกจากบ้าน ทดสอบลมหายใจก่อน โดยวิธีอุดจมูก แล้วหายใจที่ละข้าง ช่างไหนหายใจสะดวก  
ให้ก้าวเท้าข้างนั้นก่อน ถ้าสะดวกทั้งสองข้าง ก็ก้าวเท้าทั้งสองข้างพร้อมกัน แต่ถ้าไม่สะดวกทั้งสองข้าง  
ควรไปหาหมอได้แล้ว

ระหว่างที่ก้าวเท้า ถ้ามีเสียงจิ้งจกทัก ให้หยุดทันที... มองหาจิ้งจก ทักทายตอบตามมารยาท  
แล้วค่อยก้าวต่อไป

พอมาถึงวัด ตรงไปที่ป่าช้าทันที ไม่ควรแวะหาเจ้าอาวาส หรือหลวงพี่องค์ใด  
เพราะงานนี้ไม่จำเป็นต้องครบพระรัตนตรัย มีเพียงพระพุทธรูปที่คล่องคออยู่ ก็พอแล้ว ถึงบริเวณป่าช้า  
หาเป้าหมายที่ต้องการ โดยตรวจสอบชื่อตุ้มโกดังเก็บศพ ถ้าเป้าหมายชื่อ “นาค” ควรกลับไปตั้งหลักที่บ้าน  
แล้วหาเป้าหมายใหม่ดีกว่า ไม่น่าเสี่ยง แม่จะไม่ได้อยู่พระโขนงก็ตาม

เมื่อเจอเป้าหมายที่ต้องการแล้ว เอาโลงออกจากช่องเก็บศพ เอาศพออกจากโลง ตามแต่วิธีของแต่ละคน

อันนี้แล้วแต่ความกล้าว่าจะอยู่ในระดับใด ถึงตอนนี้ หมูจะเริ่มหอน ลมจะพัดแรง มือซ้ายถือเทียนไขที่เตรียมมามีมือขวาจับเพื่อนไว้แน่นๆ กันเพื่อนหนี (ถ้าถนัดชาย ก็ใช้มือขวาถือเทียนไข มือซ้ายจับเพื่อน จะมั่นคงกว่า) ให้เพื่อนจุดไฟแช็ค พรอมเอามือป้องลมกันไฟดับ (สังเกตว่า มือเพื่อนจะไม่วางทั้งสองข้าง เพื่อกรณีฉุกเฉินเราจะเผาได้โดยสะดวก)

พอเทียนไขติดไฟดีแล้ว เอาไปปลนที่ใต้คางของผี เสียงจะดังจ๊ิงๆ คล้ายทอดปลา ถ้ารู้สึกหิวให้ออกไปซื้อของกินได้ที่ร้านเซเว่นฯ หน้าวัด แล้วค่อยกลับมาใหม่ ช่วงนี้ยังไม่ต้องทำอะไร รอจนศพลุกขึ้นนั่งให้เพื่อนหยิบภาชนะมารองที่ใต้คางของผี อย่าลืมย่ำให้เพื่อนถือภาชนะด้วยมือทั้งสองข้าง (มือขวาเรายังจับเพื่อนไว้แน่นเช่นเดิม) น้ำมันพรายจะหยดลงภาชนะ ผีจะเขี่ยนหรือไม่เขี่ยน ดูได้ตอนนี้ ถ้าผีส่งเสียง โอ้ย..โอ้ย เราควรจับเพื่อนให้แน่นยิ่งขึ้น แต่ถ้าเพื่อนร้อง โอ้ย..โอ้ย แสดงว่าเราจับเพื่อนแน่นเกินไปแล้ว

ผีบางคนที่เขาเขี่ยนมากๆ อาจจะมีการหักคอให้ขาดเสียว พอดีเอี่ยมมือมาจับเราจะรู้ได้ทันทีว่าพระเราศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ถ้าพระดี ผีจะแหกปากกรองรอนั่น ด้วยความกลัว ถ้าพระเก็เราก็จะแหกปากกรองด้วยความเจ็บแทน ตอนนี้เครื่องรางของขลังต่างๆ ที่เตรียมมา ให้ลืมไปก่อน แนะนำให้ใช้เทาขางใดขางหนึ่ง ย่นแรงๆ (หรือที่เรียกว่าถีบ) ไปที่ยอดดอกของผีหลายๆครั้ง จนกว่าผีจะปล่อยเรา

พอน้ำมันเต็มภาชนะ เอาเทียนออกจากคางผีซ้าๆ อย่าเพิ่งดับไฟ เพราะช่วงนี้ผีอาจตุกติก มีลูกเล่น ให้เรากระดิกเทาเบาๆเตือน ผีก็จะลงนอนแต่โดยดี เอาผีใส่โลง เอาโลงใส่ของเก็บศพ เก็บขาวเก็บของกลับบ้านเป็นอันเสร็จพิธี พอถึงตอนนั้น ลมจะสงบ ไกจะเริ่มขันพอดิตตามสูตร

ก่อนจะนำไปฝังงาน อย่าลืมสังเกตสีของน้ำมันก่อน ถ้าเป็นสีแดง ออกแทน 91 เหมาะสำหรับชายรุ่นใหม่ (New Generation) ผู้สดใส ร่าเริง มุ่งโลกโนแรงดี ส่วนน้ำมันสีเหลืองอำพัน ออกแทน 95 เหมาะสำหรับผู้ชายรอบจัด เจ้าชู แต่ถ้าเป็นสีเหลืองคล้ำๆ ละก็ เหมาะสำหรับชายมาดแมน ผู้ไซแรงงานเป็นอย่างมาก ไซไม่ตรงกับที่ระบุก็ได้ แต่คุณภาพอาจจะลดลง

วิธีใช้ เมื่อเจอคนที่เราหมายปอง รีบเทน้ำมันพรายใส่แก้วน้ำ ไม่ควรใช้น้ำกลวง เนื่องจากน้ำเกลียวตามเวลาเราชงน้ำกลวงโรเซาไปหาเหยื่อ ปริมาณน้ำมันพราย ก็แล้วแต่เราจะเอาขึ้นไหน ถ้าหยดสองหยด ก็ “ลืมหิ้วมัวเมาเฝ้าพิศवास” แต่ถ้าจะเอาถึงขั้น “หลงรูปจูปกระดาศที่วาดไว” ละก็ ใช้วิธีสาดเอาเลยดีกว่า

น้ำมันพรายจะต้องป้ายให้โดนผิวหนังเหยื่อ ดังนั้น เราจะต้องเลี้ยงให้แม่น ตรงข้อศอก ดีที่สุด เพราะตรงนั้นปวยง่าย ไม่หวาดเสียว แต่ถาเหยื่อใส่เสื้อแขนยาว ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงที่หลังมือแทน ถาเหยื่อใส่ถุงมือ ก็เปลี่ยนมาที่แก้ม ถาเหยื่อยังใส่หน้ากากอีก ก็เลิกสนใจเถอะ หมอนั้นมัน บาเนจ

ป้ายแล้ว อย่าลืมให้เบอร์โทร หรือ อีเมลแอดเดรส ด้วย เสร็จแล้วกลับมานอนยิ้มหวาน รอโทรศัพท์ที่บ้านได้ ไม่เกินสามวันเจ็ดวัน... เหงือกแห้ง

\*\*\*\*ขอขอบ คุณนายตั้ม จากทะเลไท ครับ\*\*\*\*

จาก : เอลีเยนจอมป่วน! - 15/01/2003 12:58

ข้อความ : ...

...

;-D

ฮาๆ

แจ๋วเลย

เอาอีก

โห ตามอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ มีมุขตลอด ชอบหลายอันแต่ที่พิเศษก็ตรงนี้...

“...เนื่องจากเราไม่รู้ว่ามีผีนับถือศาสนาใด...”

ฮาๆ

แต่ไม่เอาอย่างนั้น  
เพราะพระที่มีอยู่ไม่รู้แท้หรือเกะกะ  
ดูไม่เป็นชะตวย

แต่เคยมีคนบอกนะว่าดูพระแท้หรือพระปลอม ดูง่ายมาก  
ถ้าเป็นของปลอม ดานหลังพระจะเขียนไว้อย่างไร “ปลอม”

ฮาๆๆ (มุขใครก็ไม่รู้ ไม่ได้คิดเอง จำเต้ามา เพราะชอบ)

...